



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

20 ตุลาคม 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 20 ต.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8,918 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,811,852 ราย รักษาหายเพิ่ม 10,878 ราย รักษาหายสะสม 1,689,859 ราย ยังรักษาอยู่ 103,507 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 79 ราย เสียชีวิตสะสม 18,486 ราย มีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว 65,677,794 โดส สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 242,287,456 ราย เสียชีวิต 4,928,021 ราย รักษาหาย 219,606,825 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ สหรัฐฯ เปิดประเทศ 8 พ.ย. รับผิดชอบต่อที่ฉีดวัคซีนครบโดส ขณะที่ FDA เตรียมอนุมัติฉีดสูตรไขว้เป็นเข็มที่ 3 **รัสเซีย** พบผู้ติดเชื้อโควิดรายวันพุ่งสูง ทำสถิติครั้งใหม่ **อังกฤษ** พบผู้ติดเชื้อยังคงเพิ่มขึ้น แม้ฉีดวัคซีนให้ประชาชนแล้วจำนวนมาก **ออสเตรเลีย** จ่อเปิดพรมแดนบางส่วนหลังยอดป่วยโควิดลดลง **นิวซีแลนด์** พบผู้ติดเชื้อโควิดสูงเป็นประวัติการณ์ เหตุสายพันธุ์เดลตาระบาดหนัก **แอฟริกาใต้** ไม่อนุมัติใช้วัคซีนโควิด 19 สปุตนิค วี ของรัสเซีย หวั่นเพิ่มความเสี่ยงติดเชื้อเอชไอวี **สิงคโปร์** เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนแล้วเพิ่มอีก 8 ประเทศ ขณะที่สหรัฐฯ แนะนำชาวอเมริกันเลี่ยงเดินทางไปสิงคโปร์ **อินโดนีเซีย** ผ่อนปรนข้อจำกัดกิจกรรมทางสังคมหลังสถานการณ์ลดลง **อิสราเอล** พบผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลตา 'AY4.2' รายแรก

ประเด็นสำคัญ

1. เตรียมความพร้อมก่อนเปิดประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, newtv, thestandard, posttoday,)

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เผยการเตรียมความพร้อมเปิดประเทศตามเป้าหมายที่กำหนด 1 พ.ย. นี้ ต้องมีการกำหนดเงื่อนไขอย่างรอบคอบชัดเจนในการเปิดรับนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศต่าง ๆ ข้อตกลงระหว่างประเทศต้นทางและประเทศไทย ควบคู่กับการดำเนินมาตรการด้านสาธารณสุขป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 นอกจากนี้ ยังมีไอเดียตั้งศิลปินไทย-ศิลปินพื้นบ้านจัดคอนเสิร์ตช่วงเทศกาลปีใหม่ กระตุ้นการท่องเที่ยว-เศรษฐกิจในประเทศ

2. เปิด รพ.สนามผลิตสิน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, ไทยรัฐ, บ้านเมือง, สำนักข่าวไทย, newtv, INN, thejournalistclub, thaipbs, acnews, thailandplus) ทีวีช่อง 5, 7, TNN, Thaipbs

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิด รพ.สนามผลิตสิน จำนวน 200 เตียง รองรับผู้ป่วยโควิดอาการสีเหลืองและสีแดง รวมถึงเป็นศูนย์แรกรับและส่งต่อด้วย ทดแทนศูนย์แรกรับนิมิบุตร และ รพ.บุษราคัม

3. คืบหน้าการจัดซื้อยาโมลนูพิราเวียร์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, กท.ธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, mcot) ทีวีช่อง 5, 7, TNN, Thaipbs)

-อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงการจัดซื้อยาโมลนูพิราเวียร์ว่า ขณะนี้ไม่ยากจะระบุจำนวนยา เนื่องจากอยู่ระหว่างการร่างสัญญาซื้อขาย โดยมีสำนักงานอัยการสูงสุดตรวจสอบร่าง หากแล้วเสร็จผ่านการเห็นชอบ ส่งให้ กรม.พิจารณาเห็นชอบภายในสัปดาห์หน้า หรือภายในต้นเดือน พ.ย. ขณะเดียวกันทาง บ.เมอร์ค้า หากได้รับการรับรองจาก FDA USA ก็ส่งเรื่องมาขอขึ้นทะเบียนกับ ออย. คาดว่าจะใช้ 4 สัปดาห์ ซึ่งทุกกระบวนการจะเสร็จสิ้น และคาดว่าจะเข้าในไทยใน ม.ค. 65

4. การจัดตั้ง ศบค.ส่วนหน้า คุมโควิดชายแดนใต้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, ผู้จัดการ, บ้านเมือง, ไทยรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, โพสต์ทูเดย์, INN, nationtv, voicetv)

-นายธนากร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตอบคำถาม ประเด็นพรรคภูมิใจไทย ทักท้วงเรื่องการตั้ง พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็น ผอ.ศบค.ส่วนหน้า ว่า เรื่องดังกล่าว นายกรัฐมนตรีได้ทำความเข้าใจกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. แล้ว เป็นการบูรณาการการทำงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตาม

พ.ร.บ.ควบคุมโรคระบาดของ สธ. และมาตรการของ ศบค. ตามหลักด้านการสาธารณสุข

- รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวว่า การแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในพื้นที่ชายแดนใต้ มีมิติเรื่องความมั่นคงด้วย ยืนยันว่าการที่มีฝ่ายความมั่นคงมาช่วย สธ. มีแต่ผลดี อีกทั้ง ผอ.ศบค.ส่วนหน้า มีประสบการณ์ควบคุมสถานการณ์โควิดจาก ศบค. มาตั้งแต่ระยะแรก ดังนั้น ประชาชนจะได้ประโยชน์จากคำสั่งนี้แน่นอน นี่คือการเจตนาที่ดีของรัฐบาล ที่ต้องการให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

- นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ว่า การแก้ปัญหาโควิด 19 ในพื้นที่ภาคใต้ ทุกฝ่ายต้องบูรณาการงานร่วมกันให้ได้ เนื่องจากขณะนี้ประชาชนบางส่วนคิดว่าวัคซีนไม่มีความจำเป็น ดังนั้น เราต้องทำความเข้าใจกับคนกลุ่มนี้ให้ได้ และภาครัฐเองต้องพร้อมที่จะส่งวัคซีนลงไปให้ทันต่อความต้องการ

5. คืบหน้าการฉีดวัคซีนโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, infoquest, js100)

- รองนายกฯ และรมว.สธ. คาดปีนี้จะฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม 80% ของประชากรทั้งประเทศ ขณะนี้ต้องจับตาการระบาดในพื้นที่ภาคใต้ โดยเข้าไปล้อมรอบจัดการแพร่กระจายออกนอกพื้นที่ ขอให้ผู้นำชุมชนสร้างความเข้าใจถึงเรื่องความจำเป็นของการรับวัคซีน โดย สธ. ตั้งเป้าภายในเดือน พ.ย.นี้ สถานการณ์น่าจะคลี่คลาย ขณะนี้พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ได้รับวัคซีนไปแล้วกว่า 50% และในเดือน ต.ค. น่าจะได้ถึงตัวเลข 70% จากนั้นในเดือน พ.ย. จะระดมฉีดเข็ม 2 ทันที ส่วนปีหน้าจะมีวัคซีนของไทยเข้าสู่ระบบบริการด้วย ได้วางแผนเข็มบูสเตอร์แล้ว โดยจะจัดหาวัคซีนที่ดีและสอดคล้องกับสถานการณ์มากที่สุด นอกจากนี้ มีแผนจะนำเข้ายาโมลนูพิราเวียร์ แต่ขอให้พิจารณาเรื่องประสิทธิภาพและความปลอดภัยก่อน

6. แจงกรณีด้านหน้าทวงค่าเสี่ยงภัยโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus

- จากกรณีบุคลากรสาธารณสุข รพ.อุดรธานี เรียกร้องค่าเสี่ยงภัย-ขึ้นเงินเดือน 1 เปอร์เซ็นต์ นั้น นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัด สธ. ระบุ ผู้บริหาร สธ. รับทราบเรื่องนี้แล้ว ซึ่งปัญหาไม่ได้มาจากทางส่วนกลาง เนื่องจากได้ให้พื้นที่ส่งหลักเกณฑ์ต่างๆ มาให้พิจารณา ประเด็นนี้น่าจะมาจากกรณีการพิจารณาเลือกผู้ปฏิบัติงาน ขณะนี้ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ และนพ.สสจ. กำลังติดตามเรื่องนี้ ด้านนพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจฯ เขตฯ 8 เผย ขณะนี้ทางผอ.รพ.อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลว่ามีผู้ปฏิบัติงานคนไหนที่เข้าตามหลักเกณฑ์ได้รับค่าเสี่ยงภัยก็สามารถอุทธรณ์ เพื่อดำเนินการขอรับเงินค่าเสี่ยงภัยนี้ได้ หากงบประมาณก็ต้องมีการดำเนินการขอรัฐบาลเพื่อพิจารณางบประมาณเพิ่มเติมต่อไป ส่วนเงินเพิ่ม 1 เปอร์เซ็นต์ก็ต้องมาพิจารณาตามหลักเกณฑ์เช่นกัน

7. การกระจายวัคซีนโควิดให้ นร.-นศ.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, ข่าวสด, สำนักข่าวไทย, กท.ธุรกิจ, thaipbs, sonhditalk, thejournalist, mcot, nationtv, newtv, thebangkokinsight)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมฯ สนับสนุนการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่มนักเรียนตามนโยบายของ รมว.สธ. และ รมว.ศธ. ซึ่งทาง อย. ได้ขึ้นทะเบียน และอนุมัติให้ใช้วัคซีนไฟเซอร์ในเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปได้ โดยกำหนดให้บริการฉีดวัคซีนผ่านสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ได้ส่งมอบวัคซีนไฟเซอร์สำหรับฉีดเข็มที่ 1 ใน นร.-นศ. แล้ว 4.5 ล้านโดส ซึ่งจำนวนดังกล่าวเพียงพอต่อการฉีดเข็มที่ 1 ให้ทันก่อนเปิดเรียนในวันที่ 1 พ.ย. 64 อย่างแน่นอน และจะเร่งดำเนินการจัดสรรวัคซีนเข็มที่ 2 เพื่อให้ทันภายใน 3-4 สัปดาห์หลังจากฉีดเข็มแรก

8. ภาพรวมสถานการณ์การติดเชื้อของประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (pptvhd36) ทวีช่อง TNN,Thaipbs

- นพ.เฉวตสรสร นามวาท ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน เผยแนวโน้มสถานการณ์โควิด 19 พบว่าในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล จำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตลดลงต่อเนื่อง แต่ที่น่าห่วงคือในอีก 71 จังหวัด จำนวนผู้ติดเชื้อยังไม่ลดลงเท่าที่ควร แนวทางที่จะทำให้ตัวเลขลดลงคือ คงมาตรการล็อกดาวน์ WFH ปิดสถานที่เสี่ยง คาดการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อจะลดลง 25% ฉีดวัคซีนได้ตามเป้าหมาย ใช้ COVID-FREE Area จะทำให้มั่นใจมากขึ้นว่าแนวโน้มสถานการณ์จะค่อยๆ ดีขึ้น แต่ถ้าเป็นกรณีผ่อนคลายมาตรการทั้งหมด มีโอกาสสูงที่ค่าผู้ติดเชื้อจะกลับมาเท่ากับก่อนล็อกดาวน์ อยู่ที่เกือบ 30,000 คน ทั้งนี้ ขอให้หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่ม สวมหน้ากากอนามัย และเข้มงวดมาตรการ UP

9. หญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ข่าวสด, js100, mcot) (ทีวีช่อง 7,TNN,Thaipbs

-นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผอ.สำนักส่งเสริมสุขภาพและโฆษกกรมอนามัย กล่าวว่า ไทยมีหญิงตั้งครรภ์เสียชีวิต 192 ราย ในจำนวนนี้พบว่าเสียชีวิตจากโควิด 78 ราย คิดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน สำนักอนามัยโพล สสำรวจความเห็นหญิงตั้งครรภ์พบครึ่งหนึ่งยังไม่ได้ฉีดวัคซีน และในจำนวนที่เสียชีวิต 95 ราย เกือบทั้งหมดก็ไม่ได้ฉีดวัคซีนเช่นกัน ยังพบว่ากว่า 60 % ยังต้องออกไปทำงานนอกบ้าน ส่วนที่น่ากังวลคือสตรีมีครรภ์เกิน 70% ติดเชื้อกันในบ้าน ดังนั้นหาก ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนต้องป้องกันตัวเองสูงสุด ควรสวมหน้ากาก ไม่ควรรับประทานอาหารร่วมกัน และขอให้สตรีมีครรภ์ที่เหลือ 2 แสนกว่ารายเข้ารับวัคซีน ส่วนหญิงให้นมบุตรสามารถรับวัคซีนได้ ไม่มีผลต่อน้ำนม

10. ยื่นข้อเรียกร้อง-เสนอแนะจัดสรรวัคซีนโควิด นร.-นศ.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ, infoquest)

-กลุ่มสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ เข้ายื่นหนังสือ ข้อเรียกร้องและข้อเสนอแนะต่อการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ถึง น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. คือ 1. ให้เร่งนำเข้าวัคซีนประสิทธิภาพสูงที่ป้องกันโควิด 19 ครอบคลุมทุกสายพันธุ์เข้ามาไทย 2. ให้กระจายวัคซีนแก่ นร.-นศ. อย่างทั่วถึง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 3. ให้จัดสรรวัคซีนให้กับ นศ. ทุกสาขาวิชาที่ต้องฝึกปฏิบัติงานที่จำเป็นต่อหลักสูตรในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี รวมถึง นร. อาชีวศึกษา 4. ให้มีการจัดสรรวัคซีนให้กับบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา 5. ให้เร่งปรับการกระจายวัคซีนที่ยังไม่มีผลการรักษาที่แน่ชัดในเยาวชนอายุ 3-17 ปี 6. ให้มีการตรวจสอบการเซ็นยินยอมให้ นร. รับวัคซีนที่ยังไม่มีผลการรักษาที่แน่ชัดในเยาวชน 7. ให้หน่วยงานให้ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพและผลข้างเคียงของวัคซีนที่ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วนแก่ นร. และผู้ปกครอง

11. รพ.พระรามเก้า เปิดตัวยารักษาโควิดแอนติบอดี คือกเทล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ประชาชาติ

-นพ.นิต เตชะวัฒนวรรณ ผู้ช่วย ผอ.รพ.พระรามเก้า เผยว่า รพ. เปิดตัวแอนติบอดี คือกเทล (Antibody Cocktail) นวัตกรรมยารักษาโควิด 19 ที่ได้รับการอนุมัติและใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก ส่งผลต่อการยับยั้งการติดเชื้อโควิดได้ทุกสายพันธุ์ ด้วยประสิทธิภาพการรักษา-ลดความรุนแรง ป้องกันอาการหนักหรือเสียชีวิตได้มากถึง 70% พร้อมเดินทางเปิดศูนย์การดูแล เฉพาะ สำหรับบำบัดฟื้นฟูและเพิ่มสมรรถภาพร่างกายหลังหายป่วยจากอาการโควิดอย่างถูกต้อง ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์ และบุคลากรเฉพาะทาง

12. แนวทางเปิดเรียน On Site

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์มติชน

-น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. เผย ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือกับ สธ. ในการกำหนดเปอร์เซ็นต์การฉีดวัคซีน เช่น ในพื้นที่สีแดงเข้มครุและนักเรียน ควรจะได้รับวัคซีนที่เปอร์เซ็นต์จึงจะสามารถเปิดเรียนได้ และในพื้นที่ที่ไม่มีการแพร่ระบาด แม้นักเรียนและครูได้รับวัคซีนตรงตามเป้า ก็อาจจะสามารถเปิดเรียนในรูปแบบ On Site ได้ เป็นต้น ส่วนการสุ่มตรวจ ATK อาจจะไม่ใช่ปัจจัยในการเปิดเรียน เพราะ สธ. ให้ข้อมูลว่าหลายประเทศไม่ได้ใช้การสุ่มตรวจ ATK มาเป็นปัจจัยในการเปิดเรียน แต่การตรวจ ATK อาจจะนำมาใช้ในสถานการณ์ที่พบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด 19 และต้องทำการสุ่มตรวจเพื่อคัดกรองโรค ส่วนการเปิดเรียนต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมในแต่ละพื้นที่ โดย คกก.โรคติดต่อจังหวัด เป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้โรงเรียนเปิดเรียน

13. ชาวบิตเบียน : สั่งปิดเขาค้อ-ภูทับเบิก 14 วัน หลังพบคลัสเตอร์ใหญ่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

- ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลประเด็น สั่งปิดเขาค้อ-ภูทับเบิก 14 วัน หลังพบคลัสเตอร์โควิดขนาดใหญ่ ก.การท่องเที่ยวและกีฬา ยืนยันประเด็นดังกล่าวเป็นข้อมูลบิดเบือน โดย จ.เพชรบูรณ์ มีคำสั่งให้ปิด ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ และ ต.วังบาล อ.หล่มเก่า และพื้นที่อื่นๆ เท่านั้น ส่วน อ.เขาค้อ และภูทับเบิก ยังเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวปกติ ควบคุมปฏิบัติการปฏิบัติ ตามมาตรการ สธ.

14. เหตุวิวาทใน รพ.สนาม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก) เว็บไซต์ (บ้านเมือง, mcot, sanook)

- ที่ รพ.สนามมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผู้ป่วยโควิดก่อเหตุทะเลาะวิวาท แทงกันใน รพ. ขณะที่ผู้ว่าฯ กำชับ เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มขันมาตรการรักษาความปลอดภัย

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>มาตรการอื่นๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผย ได้จัดทำหนังสือรายชื่อวัคซีนและยาชีววัตถุคุณภาพ ปี 2563 มากกว่า 200 ตำรับ เพื่อให้ประชาชนได้มีแหล่งข้อมูลของรายชื่อวัคซีนและยาชีววัตถุที่มีจำหน่ายในประเทศ และสามารถเข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, bangkokbiznews, tnnthailand,)</p> <p>- นพ.เจตต์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เผยว่า ศธ. เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน แจก ATK ให้กับกลุ่มบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพฯ 3 แสนชุด สำหรับ รร. กว่า 600 แห่ง โดยจะมีคลินิกชุมชนอบอุ่นในเครือข่ายของ สปสช. ที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานศึกษานั้น ๆ เข้าไปดำเนินการแจก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- สภาอากาศไทย ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในจัดตั้งหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ผู้ลี้ภัยและผู้อาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราว บ้านถ้ำหิน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กท.ธุรกิจ</p> <p>- ศบค. เห็นชอบมาตรการผ่อนปรนการจัดงานไม่ชดตามข้อเสนอ “ทีเส็บ” เร่งฟื้นฟูอุตสาหกรรมไมซ์ กำหนดแนวปฏิบัติร่วมกับ ศธ. ภายในเดือน ต.ค.-ธ.ค.นี้ เตรียมรองรับงานไม่ชดจ่อคิวรอดกว่า 1,000 กลุ่ม ในกรุงเทพฯและภูมิภาคทั่วประเทศ</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>การทำประกันสุขภาพชาวต่างชาติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, เดลินิวส์, คมชัดลึก, มติชน, ผจก., ทีวีช่อง NBT, thaipbs, thailandplus, thebangkokinsight, bangkokbiznews, TNN)</p> <p>-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ รองปลัด มท. น.ส.ดารณี รองปลัด กก. นพ.ธเรศ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายดนัยวีรต์ ผอ.กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 และรองคปก. แถลงข่าว “การปรับปรุงหลักเกณฑ์เพิ่มเติมรองรับการทำประกันสุขภาพสำหรับชาวต่างด้าวผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant Visa รหัส O-A (ระยะ 1 ปี)” โดย สธ.ได้ปรับเกณฑ์ใหม่ประกันสุขภาพชาวต่างชาติ สูงวัยอายุไทย 1 ปี เพิ่มวงเงินจาก 4 แสนบาทเป็น 3 ล้านบาท ครอบคลุมรักษาโควิด-19 เผยเป็นกลุ่มมีกำลังซื้อนำเงินมาใช้ในไทยเดือนละ 30,000-70,000 บาท ยอดเข้าพักในไทยมากขึ้นต่อเนื่อง มาชะงักในปี 63-64 รวม 2 ปีเหลือประมาณ 4,000 ราย</p>	-
<p>ภูมิปัญญาการนวดกษัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., ch7, nationtv, thaipost, newtv, thailandplus)</p> <p>-นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เผยภูมิปัญญาการนวดกษัย หรือโรคนกเขาไม่ขัน เป็นการรักษาร่วม แต่ต้องดูแลควบคู่ทั้งร่างกายและจิตใจ เน้นย้ำการรักษาด้วยวิธีนี้ไม่มีการนวดหรือสัมผัสกับอวัยวะเพศชายโดยตรง ประชาชนควรปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ในสถานพยาบาลภาครัฐหรือเอกชน หรือหมอพื้นบ้านที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามโดยตรงได้ที่ กรมการแพทย์แผนไทยฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2149 5678</p>	-
<p>ไฟไหม้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, คมชัดลึก, ไทยรัฐ, มติชน, sanook, amarintv)</p> <p>-เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงงานบ. วัฒนา พุดแวร์ จก. ซ.กิ่งแก้วซอย 9/1 จ.สมุทรปราการ เจ้าหน้าที่ช่วยกันระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงอยู่นานกว่า 2 ชั่วโมงเปลวเพลิงจึงสงบแต่ยังมีกลุ่มควันจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ต้องเร่งระบายควันออกมาจากภายในอาคารที่เกิดเหตุและเข้าไประดมฉีดน้ำเพื่อดับถ่านที่อาจเกิดการประทุขึ้นมาอีกได้ อาคารโรงงานและเครื่องจักรภายในได้รับความเสียหายทั้งหมด คาดว่ามูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท สาเหตุน่าจะเกิดจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ทั้งนี้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจะตรวจหาสาเหตุโดยละเอียดอีกครั้ง เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป</p>	

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, แชนแนล, ข่าวสด, บ้านเมือง, มติชน, ผจก., สยามรัฐ, thailandplus)

-เครือข่ายไม่เอาแอลกอฮอล์บุกสภาฯ ยื่น 1 แสนรายชื่อเสนอประธานสภาฯหนุนแก้ กม.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่ม
กฎเหล็กคุมเข้มโฆษณา เพิ่มโทษความรับผิดชอบผู้ขาย

จัดทำโดย  สำนักสารนิเทศ |  0 2590 1311-2  0 2591 8612-3  <http://pr.moph.go.th>
 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  fanmoph  pr_moph   healthmoph  moph channel